

Số ~~1~~²⁶⁸/CAT-CSHS

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2023

V/v phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản
trong các khu, cụm công nghiệp

Kính gửi:

- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra **90** vụ trộm cắp tài sản tại các khu, cụm công nghiệp, gây thiệt hại khoảng 12,7 tỷ đồng (trong đó: trộm cắp tài sản của công ty, doanh nghiệp xảy ra **61** vụ; trộm cắp tài sản của công nhân, người lao động xảy ra **29** vụ). Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ, 77 vụ, bắt giữ, xử lý **118** đối tượng (*khởi tố 74 vụ với 112 bị can, xử lý hành chính 03 vụ 06 đối tượng*), tiếp tục điều tra, xác minh 13 vụ.

Nguyên nhân chủ yếu là đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của công nhân, người lao động (đặc biệt là tài sản trong tủ đồ cá nhân); sơ hở trong kiểm kê, quản lý cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, sản phẩm của công ty, doanh nghiệp đối với từng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và sơ hở trong công tác bảo vệ, kiểm soát người, phương tiện ra, vào công ty, doanh nghiệp của lực lượng bảo vệ, bảo an... để câu kết với đối tượng khác hoặc tự mình thực hiện hành vi phạm tội.

Để tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh Bắc Giang đã biên soạn nội dung và xây dựng tài liệu tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu, cụm công nghiệp (*gửi kèm theo công văn này*).

Công an tỉnh đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chức phổ biến đến các công ty, doanh nghiệp, công nhân, người lao động nắm và phòng ngừa.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan. / *12*

Nơi nhận: *12*

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CAT (để b/cáo);
- Các phòng thuộc CAT;
- CA các huyện, thành phố; (để t/ truyền)
- Lưu: VT, CSHS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đại tá Nguyễn Hữu Bình

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản tại các Khu công nghiệp trên địa bàn (Kèm theo Công văn số 1268 /CAT-CSHS ngày 26/4/2023)

1. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu, cụm công nghiệp

- *Đối với các vụ trộm cắp tài sản của người lao động:* Đa số đối tượng là công nhân đang làm việc tại công ty hoặc đã từng làm việc tại đây... Các đối tượng lợi dụng tủ đồ cá nhân không khóa, khóa hỏng, kém chất lượng; nhìn trộm mật khẩu khóa tủ hoặc cậy phá cánh tủ để lấy tiền, điện thoại, thẻ ngân hàng, vé và chìa khóa xe của công nhân. Một số lợi dụng việc công nhân để xe máy trong nhà xe quên rút chìa khóa hoặc thấy không có người trông coi nên cậy cốp xe để lấy tài sản hoặc lấy giấy tờ, vé xe rồi dắt xe ra khỏi công ty trộm cắp. Cá biệt, có trường hợp đối tượng đi xe máy “cũ, nát” vào trong công ty để được phát vé xe, sau đó trộm cắp chiếc xe có giá trị cao và dùng tờ vé xe được phát đi qua cổng một cách dễ dàng...

- *Đối với các vụ trộm cắp trong công trường:* Chủ yếu các đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự từ bên ngoài đột nhập vào trong công trường. Các đối tượng lợi dụng ban đêm hoặc buổi nghỉ trưa vắng thực hiện tháo vít, cắt hàng rào hoặc trèo qua hàng rào đột nhập vào trong công trường để trộm cắp tài sản. Đối tượng sử dụng dao, kìm cắt lấy trộm dây điện, trộm cáp sắt, thép, máy móc cầm tay...; các đối tượng có thể đi một mình hoặc nhiều người có sự bàn bạc, phân công người vào lấy trộm, người cảnh giới bên ngoài, người dùng phương tiện xe máy, ô tô để chở tài sản trộm cắp. Cá biệt có trường hợp công nhân trong công trường trực tiếp lấy trộm hoặc móc nối, chỉ điểm cùng các đối tượng bên ngoài trộm cắp...

- *Đối với các vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động:* Đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản đa số là công nhân đã hoặc đang làm việc trong công ty nên thông thuộc địa hình, vị trí lắp đặt các camera an ninh. Đối tượng lợi dụng các thời điểm không có ai trông coi, cửa phòng không khóa thì đột nhập lấy tài sản của công ty, như: điện thoại, máy tính laptop rồi cất giấu trong túi nilong hoặc bao kín, sau đó đem về để trong tủ đồ cá nhân hoặc để ở khu vực hàng rào chờ thời cơ mang ra ngoài tiêu thụ.

Đối với tài sản là nguyên liệu, linh kiện điện tử, hàng hóa thành phẩm trong hoạt động sản xuất thì đa số các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ giữa các bộ phận kho, bộ phận sản xuất, bộ phận vận chuyển hàng hóa ra vào công ty... Các đối tượng dùng các thủ đoạn như: đánh tráo hàng thành phẩm thành

hàng lỗi, trộm cắp gom hàng đưa ra khu vực tập kết rác trong xưởng để mang ra ngoài qua đường vận chuyển rác thải; trộm linh kiện, hàng hóa với số lượng nhỏ, lợi dụng bảo vệ không kiểm soát hoặc chỉ kiểm soát người không kiểm soát túi đồ mà mang được hàng ra bên ngoài; trộm cắp tem rán, đóng hàng hàng hóa ghi tem không trên thùng hoặc trộm cắp phiếu xuất hàng để mang hàng hóa ra ngoài bằng xe ô vận chuyển của công ty; cũng có trường hợp đối tượng trộm cắp hàng hóa, linh kiện rồi đưa cho nhân viên bảo an của công ty mang ra ngoài...

2. Đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thực hiện một số nội dung sau

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến người lao động về phương thức, thủ đoạn và chế tài xử phạt đối với các loại tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp nói riêng. Tuyên truyền qua các hình thức như: tuyên truyền trong các nhóm zalo nội bộ của công ty hoặc tải, in các tờ rơi tuyên truyền của Công an tỉnh Bắc Giang dán ở những nơi công nhân hay qua lại như: Khu vực tử đồ, nhà xe, nhà kho, cổng ra vào...

- Đề nghị các doanh nghiệp chú trọng hơn nữa trong công tác tuyển dụng lao động, nhất là lao động thời vụ dễ nảy sinh trộm cắp tài sản; phối hợp với lực lượng công an để tổ chức tuyên truyền về pháp luật và chế tài xử phạt ngay từ khi mới tuyển dụng; quản lý tốt hoạt động của số nhân viên quản lý ở các bộ phận giao nhận hàng hóa, linh kiện... Xây dựng quy trình quản lý tài sản khép kín, đặc biệt phải tăng cường kiểm tra, giám sát tránh để thất thoát tài sản trong thời dài mới phát hiện dẫn đến thiệt hại tài sản lớn.

- Đề nghị doanh nghiệp tự xây dựng phương án phòng ngừa tội phạm trộm cắp như: lắp đặt, bổ sung, thay thế camera cũ, hỏng ở vị trí có tài sản như: khu vực tử đồ của công nhân, kho, dây chuyền sản xuất, bãi trông xe...; bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ra vào công ty.

- Thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng Công an liên quan đến các vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại doanh nghiệp. Khi phát hiện nghi vấn hoặc có vụ trộm cắp tài sản xảy ra Công ty báo ngay cho lực lượng Công an đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trộm cắp trong thời gian nhanh nhất.